

แวดวง การเงิน

■■ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกธุรกิจ แต่สำหรับบมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ (TACC) ภายใต้การบริหารของ CEO คนเก่ง อย่าง “ชัชชวี วัฒนสุข” นั้นสามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยเฉพาะ ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ล่าสุด ฤกษ์ดีเปิดสาขาแรกใน “กัมพูชา” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แบบนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดี สำหรับ TACC เพราะมีโอกาสเติบโตตามการขยายสาขาของ 7-Eleven ในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นแถมยังไม่แนบรวมกลยุทธ์การออกสินค้าใหม่ๆ ที่โดนใจผู้บริโภค พร้อมกับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เอาเป็นว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับ “หุ่นเล็กพริกขี้หนู” เตรียมรอชื่นชมผลงานดีๆ กันได้เลย..■■

บมจ.เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตซันแนล โลจิสติกส์ (NCL) ส่งสัญญาณดีมาตั้งแต่ครึ่งปีแรก จากผลงานไตรมาส 1-2 บวกส่วนกระแสตลาดแบบไม่เกรงใจใคร



พิชิต
มิตรวงศ์



โมกุล
ปอยยะพิลิตฐ์



ชาตรี
เวทสรณสุธี

แสดงว่ามีดีมีใช้น้อย จากธุรกิจให้บริการขนส่งทางบก-อากาศ-น้ำ ที่ยังเป็นพระเอก สมทบด้วยธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำยาล้างไต ส่วนทิศทางการขยายปีไตรมาส 3-4 นี้ เสีย “กิตติพัทธ์วารสกุล” ขอให้แฟนคลับมาลุ้นไปด้วยกัน ■■

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “รองกรรมการผู้จัดการ” จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย “พิชิต มิตรวงศ์” รับผิดชอบ กลุ่มงานวิเคราะห์สินเชื่อและปฏิบัติการมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 “โมกุล ปอยยะพิลิตฐ์” รับผิดชอบ กลุ่มงานกลยุทธ์ พัฒนารูทกิจและผู้ประกอบการมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 “ชาตรี เวทสรณสุธี” รับผิดชอบ กลุ่มงานสาขาและบริหารคุณภาพสินเชื่อมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จากมติดังกล่าว เมื่อรวมกับรองกรรมการผู้จัดการ ในปัจจุบัน คือ “เจษฎา ช.เจริญยิ่ง” รับผิดชอบ กลุ่มงานกำกับปฏิบัติการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง “วิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์” รับผิดชอบ กลุ่มงานสนับสนุนองค์กร และ “สมานพงษ์ เกลี้ยงฉายอง” รับผิดชอบ กลุ่มงานสาขาและบริหารคุณภาพสินเชื่อ ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งธนาคารได้แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการท่านใหม่มาสานต่องานได้ทันที ส่งผลให้สิ้นเดือนตุลาคมนี้ ธพว.จะมีรองกรรมการผู้จัดการ 5 ท่าน ครอบคลุมการทำงานครบทุกด้าน สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

เยาวลักษณ์ สมจิตรสกุล

จากรัฐบาล ■■